
1 
 

ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2561 

วันที่   8 เดือนพฤศจกิายน   2561 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

2.  นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

3.  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

4.  นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผอ.กองคลัง 

5.  นายสุพล  กันทาสม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

6.  นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

7.  นางสาววรินทร มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

8.  นายพงศกร  กันทะสี   นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

9.  นายสักการ  ณิยกูล   ปลัดเทศบาล 

10.นางสาวพัชรียา เจ้ากลดี   นักวิชาการสุขาภิบาล 

11.นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

12.จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  นายช่างไฟฟ้า 

13.นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล 

14.นางชินากานต์ เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา 

15.นางสาวนภิาพร บุญทาตุย้  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

16.นางศิริกานต์ อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

17.นายบุญเกิด ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

18.นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รก.ผอ.กองช่าง 

19.ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ   นิติกร 

20.นางล าดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

21.นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

22.นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  นายช่างโยธา 

23.นางอุชญา  นวรัฐ   ครูผู้ดูแลเด็ก 

24.นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 
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     เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลต าบล

สันป่าตองปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง   ท าหน้าที่ประธานใน 

ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

นายสักการ  ณิยกูล  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2561  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการ  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งสะโตก   โดยนายอ าเภอสันป่าตอง  

ได้ขอบคุณสว่นราชการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานพิธใีนวันที่ 13 และ  23  ตุลาคม  

2561  ที่ผ่านมา   การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครัง้ต่อไปจะประชุมในวันที่  

3  ธันวาคม  2561  ณ  องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านกลาง 

  โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

ได้ให้นโยบายและมีการปรับแผน  จะเป็นเร่ืองบัญชีครัวเรือนของท้องถิ่น       

ให้ทุกครัวเรือนมกีารบันทึกบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือนและผลลัพธ์ต้องไม่น้อย

กว่า  30%     ท้องถิ่นต้องมีการปรับแผนและด าเนินการตามโครงการจัดท า

บัญชีครัวเรือน  ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบราคาการจัดซื้อเล่มบัญชีครัวเรือน  

ส าหรับการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนอยู่ระหว่างการประสานงานกับชุมชนอยู่    

ซึ่งการด าเนนิการดังกล่าวไมม่ีค่าตอบแทนในการเก็บค่าขอ้มูลแต่อย่างใด 

  ประชาสัมพันธ์การปล่อยโคมไฟ  โคมลอย  ฝากประชาสัมพันธ์เสียง

ตามสายของเทศบาลทุกวันดว้ย 

  จังหวัดเ ชียงใหม่จะจัดท า โครงการผู้ ว่ าราชการพบประชาชน   

เป้าหมายของปีน้ี  11  คร้ัง  11  อ าเภอ    จะเร่ิมด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ

สันป่าตองเป็นอันดับแรก  ส าหรับก าหนดวันจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

  การจัดงานวันข้าวเหนียวสันป่าตอง   เดิมที่ผ่านมาจะมีกิจกรรมการ

ประกวดส้มต าลีลา  ประกวดนางงามข้าวเหนียว  ส าหรับในปีนี้จะมีการ

ประชุมเพ่ือวางแผนหารือการจัดกิจกรรมอีกคร้ังหน่ึง ก าหนดจัดงานประมาณ

เดอืนธันวาคม  2561 

  การเลอืกต้ัง สว  ระดับอ าเภอ      เร่ิมรับสมัครต้ังแต่วันที่  26 – 30 

ธันวาคม  2561  รับสมัครระดับอ าเภอ  กลุ่มละ  3  คน 
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  ในวันที่ 12 – 16  พฤศจิกายน  2561  ปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการ

กองสาธารณสุข  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ไปราชการจังหวัด

พะเยา  โครงการ ส.ส.ส  ซึ่งเทศบาลไดร่้วมลงนามในบันทึกข้อตกลงไว้   

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนตุลาคม  2561   

ประชุมเมื่อวันที่  11  ตุลาคม   2561 

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือน

ตุลาคม พ.ศ.2561   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน

ตุลาคม พ.ศ.2561  ประชุมเมื่อวันที่    11  ตุลาคม  2561 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

   -ไมม่ี- 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

   -ไมม่ี- 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   5.1 รายงานสถานการณ์โรคในพืน้ที่ 

นางสาวอรุณรัตน์  โกเสส งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้รับ

ข้อมูลของโรงพยาบาลสันป่าตอง  ซึ่งขอรายงานภาพรวมสถานการณ์โรค     

ในพ้ืนที่  โดยขอรายงานภาพรวมทั้งจังหวัด   

โรคไขเ้ลอืดออก 

ข้อมูลช่วงระหว่างวันที่  1 มกราคม  ถึงวันที่  3 พฤศจิกายน  2561  

อ าเภอสันป่าตองพบสถานการณ์โรค  จ านวน  15  คน  เป็นอันดับที่  14  

จาก  27 อ าเภอ    ในเดือนตุลาคม  2561  พบการติดโรคในพื้นที่   
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จ านวน  1  ราย    คือ นางสาวศิรินันท์  ค ามอย   อายุ  27  ปี  ครูโรงเรียน

สันป่าตองสุวรรณราษฎร์  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ส ารวจพื้นที่  

และท าการฉีดพ่นสารเคมีในวันที่   31  ตุลาคม วันที่  1 และวันที่   7  

พฤศจิกายน  2561   

    โรคมือเท้าปาก  

 ข้อมูลระหว่างวันที่  1  มกราคม – 30 พฤศจิกายน  2561  ในพื้นที่ 

อ าเภอสันป่าตอง  มีผู้ป่วยจ านวน  137  คน  ถือเป็นอันดับ  12  ของ

จังหวัด   

ที่ประชุม  รับทราบ   

5.2  สรุปการประชุมสุดยอดผูน้ าท้องถิ่น 

นางสาวพัชรียา  เจ้ากลดี การประชุมสุดยอดผู้น าท้องถิ่น   จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมอิมแพคเมือง

ทองธานี  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  3 – 5 ตุลาคม  2561   

  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพ่ือให้ท้องถิ่น  ไม่ว่าตัวแทนชุมชน  

ผู้บริหารท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ 

เพ่ิมปัจจัยสุขภาวะสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อมาก าหนดนโยบายหรือก าหนด 

นวัตกรรมในพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่  ซึ่งกิจกรรมที่แลกเปลี่ยน

เรียนรู้  มี  7 ประเด็น  แบ่งแสดงห้องละประเด็น  ประเด็นแรกการควบคุม 

การสูบ  นวัตกรรมเลกิสูบก็เจอสุข ซึ่งแต่ละท้องถิ่นน านวัตกรรมของตนเองมา

แสดง  เช่น กลุ่มพ่อบ้านปลอดควัน  เน้นให้ชุมชนหรือองค์กรปลอดบุหร่ี  

ประเด็นที่สอง  ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือลดอุบัติเหตุ  นวัตกรรม

น าเสนอ  งานบุญปลอดเหล้า สภาผู้น าปลอดเหล้า หมู่บ้านศีล 5  ประเด็นที่

สาม  การพัฒนาระบบอาหารชุมชน  เน้นให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้  มีการส่งเสริม

ให้ชุมชนท าอาหาร  ปลูกพืชผักสวนครัวเอง สามารถน ามาเป็นรายได้เสริมให้

ครอบครัว  นวัตกรรมคือกลุม่เกษตรกรต้นแบบ  ธนาคารโคกระบือ  โครงการ

อาหารกลางวัน  ธนาคารวิสาหกิจชุมชน  ประเด็นที่สี่  การพัฒนาระบบดูแล

เด็กชุมชนและเด็กประถมวัย  น าเสนอในเร่ืองของการดูแลเด็กปฐมวัยโดย

ชุมชนท้องถิ่น  กิจกรรมจะเน้นการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก           

มีโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค และค่ายครอบครัวสามวัย             

มีนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก    การส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  ซึ่ง

การเรียนรู้จะเน้นในแนวทางของตามรอยพระยุพพลบาท  ให้เด็กได้สัมผัสกับ 
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 ธรรมชาติ  เช่น การเล่นกองทราย  ประเด็นที่ห้า การพัฒนาระบบการดูแล

ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  จะน าเสนอสูงวัยสร้างเมืองปฏิบัติการ  5ก และ5 

อ  ซึ่ง  5 อ  คือ  การสง่เสริมอาชีพ  อาหาร  ออกก าลังกาย เก็บออม อาสา

สร้างเมือง  ซึ่งผูสู้งวัยถอืว่าเป็นบุคคลที่ยังมีศักยภาพมีคุณค่าที่จะท างานเพ่ือ

พัฒนาชุมชนได้อีกหลากหลาย เช่น  การท ายางยืดเพ่ือสุขภาพ  ช่วยเร่ือง

ระบบกล้ามเนือ้ ประเด็นที่หก  ส าหรับ  5 ก คือ การป้องกันและลดอุบัติเหตุ  

การต้ังและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ การดูแล

ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ติดเตียง  การเน้นการกายบรหิารอุปกรณ์   ความรู้ที่ได้มา

สามารถน ามาพัฒนาและน ามาต่อยอดในชุมชน   ประเด็นที่หก  เป็นการ

จัดการระบบนิเวศน์ชุมชน ลดโลกร้อนชุมชน  เน้นนวัตกรรมสร้างภูมิคุ้มนิเวศน์  

การรณรงค์คัดแยกขยะ  การก าจัดขยะ  เช่น  น าขยะอินทรีย์มาเป็นปุ๋ยหมัก  

สร้างเคร่ืองกรองน้ าด่ืมชุมชน  สง่เสริมให้ชุมชนมีการจัดการน้ าดื่มที่สะอาดได้

คุณภาพ  โดยไมต้่องเสยีเงินจัดซือ้น้ าด่ืมมาบริโภค  ประเด็นที่เจ็ด การพัฒนา

และดูแลกลุม่เปราะบาง  กลุ่มเปราะบางคือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  กลุ่มคน

ยากจน ผู้พิการ  ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถสร้างอาชีพเพ่ือดูแลตัวเองได้  จะ

มีสร้างกองทุนสวัสดกิารชุมชน  โรงเรียนจิตอาสา  โครงการวัดบ าบัดผู้ป่วยจิต

เวช  มีการบูรณาการทุกภาคส่วน  เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้มีอาชีพและพ่ึงพา

ตัวเองได้ 

   กองการศึกษา  

   5.3 โครงการจัดงานประเพณีย่ีเป็ง ประจ าปี  พ.ศ.2561 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ในปีน้ีเทศบาลจัดท าท่าน้ าลอยกระทง   ซึ่งจะท าซุ้มประตูด้านข้าง 

ธกส. อยู่ระหว่างการขอความอนุเคราะห์ทางสถานีต ารวจภูธรสันป่าตองเพ่ือ

ขอปิดถนนสายไปล าพูน และห้ามจอดรถบริเวณข้าง ธกส.  ต้ังแต่ช่วงวันที่  

21 – 22 พฤศจิกายน  2561 จะเร่ิมจัดและตกแต่ง สถานที่ในวันที่ 19 – 20 

พฤศจิกายน  2561  ซึ่งในปีนี้ได้จ้างเหมาผู้รับจ้างมาด าเนินการ  และจะใช้

วัสดุ อุปกรณ์ที่ เก็บไว้จากปีที่แล้วมาใช้เ พ่ิมเติม ส าหรับค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการอยู่ระหว่างการด าเนินการแต่งต้ัง  หากแล้วเสร็จจะได้แจ้งให้ที่

ประชุมทราบตอ่ไป  

ที่ประชุม  รับทราบ   
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 5.4  กองช่าง  

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  โครงการก่อสร้างถนน OVER  LAY ชุมชนบ้านพักป่าไม้  ที่ได้มีการ

แก้ไขสัญญาลดวงเงินงบประมาณ และลดจ านวนพื้นที่โครงการลง  สัญญา

แก้ไขเมื่อวันที่  5 กันยายน  2561   สาเหตุที่โครงการล่าช้าเน่ืองจาก เส้น

จราจรว่าจะเอาตรงไหนบ้าง  เพราะมีวงแหวนอยู ่ต้องสอบถามคณะกรรมการ

ก่อน  ซึ่งผู้รับจ้างน่าจะส่งมอบงานจ้างในวันพรุ่งนี้  หากส่งมอบงานจ้างแล้ว

จะต้องรอผลทดสอบก่อน  หลังจากด าเนินการแล้วจะต้องจัดส่งให้กับ

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ 

  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว   จะครบสัญญาจ้างในวันที่  19 

พฤศจิกายน  2561  หากผู้รับจ้างด าเนินการไม่แล้วเสร็จก็จะต้องมีการปรับ

ไปตามสัญญา  การเสยีค่าปรับก็เป็นเรื่องของผู้รับจ้าง  และโครงการดังกล่าว

เป็นงบประมาณเงินอุดหนุน  หากมีค่าปรับก็ต้องส่งคืนเจ้าของงบประมาณ

ไมไ่ด้ตกเป็นเงินของเทศบาลแตอ่ย่างใด 

นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ การก่อสร้างถนนลาดยางข้างโรงเรียนพัฒนวิทย์ที่สภาเทศบาลได้

อนุมัติงบประมาณไปแล้วน้ัน  กองช่างได้ประสานงานนิติกร  และงาน 

ผลประโยชน์   ถนนปัจจุบันในระวางยังเป็นล าเหมืองสาธารณะ  และล าเหมือง 

อยู่ในเขตกรรมสทิธิ์ของคุณวิโรจน์  และคุณทัศนีย์  ลอมศรี  ซึ่งได้ประสานกับ

เจ้าของที่ดินแล้วไม่ขัดข้องที่จะโอนที่ดินและอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร  

และโฉนดที่ดิน  เพ่ือยกที่ดินเป็นทางสาธารณะ  หากพร้อมแล้วจะแจ้งให้ 

เทศบาลทราบอีกคร้ังหน่ึง  จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาเทศบาลต าบลใน  

การประสานกับเจ้าของที่ดินเพ่ือความรวดเร็วในการประสานงานต่อไป 

  รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างถนนลาดยาง  จ านวน  2  สายทาง   

ได้แก่   ถนนสายบ้านกลาง  และสายมะจ าโรง ซอย 1/1   สัญญาดังกล่าวได้ 

ล่วงเลยมาพอสมควร  คณะกรรมการได้ติดตามโครงการดังกล่าวอยู่  

ตลอดเวลา  และมีการประชุมหารือโดยให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการท างานมายัง

เทศบาล  โดยผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมายังเทศบาลแล้ว  แต่ยังไม่เข้า  

ด าเนินการในสถานที่ก่อสร้างแต่อย่างใด  และมีสมาชิกสภาเทศบาลได้

สอบถามมายังกองชา่งว่าผู้รับจ้างไม่ได้ด าเนินการในสถานที่ก่อสร้าง  ซึ่งกอง  

ช่างไม่ได้น่ิงนอนใจได้ประสานหาผู้รับจ้างแล้ว ซึ่ง เจ้าหน้าที่กองช่างก็ไม่ได้

สามารถบังคับให้ผู้รับจ้างมาด าเนินการได้  เพราะเป็นสิทธิ์ของผู้รับจ้างและ 

ผู้รับจ้างได้ลงนามและรับทราบในสัญญากอ่สร้างแลว้  ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้น 

คงตอ้งหารือการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
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นายธีรภัทร หลอดเข็ม  การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นเร่ืองการบริหารงานตามระเบียบพัสดุฯ เป็น 

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ  ขออธิบายถึงงานล่าช้าและจะมี

ผลอย่างไรกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  การลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว 

อาทิตย์แรกผู้ควบคุมงานเฝ้าระวังอยู่  อาทิตย์ที่สองจะรายงานคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง  อาทิตย์ที่สามหากยังไม่เข้าด าเนินการในสถานที่ก่อสร้าง  

จะต้องจัดส่งหนังสือเร่งรัดการปฏิบัตงิานให้กับผู้รับจ้าง   ถอืว่าคณะกรรมการ

ได้รับทราบและได้ติดตามในสัญญาจ้างแล้ว  หากเกิน 30 วันแล้วยังไม่ได้

ด าเนินการใด ๆ ถือว่าละเลย  ซึ่งเทศบาลไม่รอไปจนถึงขนาดน้ัน  จะออก

หนังสือเร่งรัดกับผู้รับจ้างตลอดทุกอาทิตย์   ควรยกเลิกสัญญาจ้างได้  หากผู้

รับจ้างอุทธรณ์ได้   ซึ่งหากได้ด าเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นสามารถ

ด าเนนิการได้    

ส าหรับการช่วยเหลอืประชาชนในหมู่บ้านสริิเชยีงใหม่  ในการขอขยาย

ท่อเมนประปา  ได้ไปเอาเอกสารขอใช้น้ า  จ านวน  92  ราย  มีค าร้องขอของ

ผู้ใช้น้ า  และกองช่างจะได้ประมาณการว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่  คาดว่า 

ประมาณหน่ึงล้านกว่าบาท  การขยายเมนมาจากท่อของประปาล าพูน  

ประเด็นที่หลายท่านเป็นห่วงคือได้ยกที่ดินเป็นสาธารณะแลว้หรือยัง  กฎหมาย

ของประปาสามารถผ่านไปไดห้มดทุกแห่ง ขุดฝังผ่านที่ดินได้หมด 

เร่ืองคณะกรรมการประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลทั้ง  5  แห่ง  ได้ครบ

วาระการด ารงต าแหน่งลง  จะแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก็ไม่

สามารถท าได้  เน่ืองจาก มีผู้มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม และ

กรรมการที่จะสมัครไม่มี  จะให้กรรมการคนเดิมก็ไม่ได้เพราะห้ามด าร ง

ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ  มีแนวทางแก้ไขคือขออนุญาตไปยังผู้ว่า

ราชการเพ่ือยกเว้นระเบียบ  เบือ้งต้นได้หารือกับสว่นกฎหมายจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งจะไดท้ าหนังสือตอ่ไป 

เร่ืองบประมาณที่จะน ามาปรับปรุงระบบประปา  เป็นงบประมาณ 

พ.ศ.2563  มีงบประมาณส าหรับกิจการประปา   อีกฉบับหน่ึงเป็นงบพัฒนา

แหล่งน้ า  ส าหรับเทศบาลวางแผนไว้จะด าเนินการเปลี่ยนท่อเมนประปา  

หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ  

การประปาบ้านไร่  ที่ขอให้เทศบาลอนุญาตให้ติดต้ังแผงโซล่าเซลล ์ 

ส าหรับเทศบาลได้ให้อ านาจกับคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

พิจารณาด าเนินการใด  ๆ ไปแล้ว  ในความเห็นส่วนตัวเป็นหน้าที่ของ  
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กรรมการไมใ่ช่ของเทศบาล  จะแจ้งให้เทศบาลเพ่ือทราบเท่าน้ัน ภาระการซ่อม

ดูแลเป็นกรรมการ  ไม่ควรน ามาเป็นภาระของเทศบาล  เช่น การเปลี่ยน

อุปกรณ์ต่าง ๆ  การน าเสนอญัตติของอนุมัติต่าง ๆ ก็เป็นส่วนของกองช่าง

ในการเสนอญัตติซึ่งเป็นงานที่ตัวข้าพเจ้าต้องเป็นคนเสนอต่อสภาเทศบาล  

ในกรณีดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้าไม่ขอท าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาล

เน่ืองจากได้ท าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มาก่อนที่ข้าพเจ้าจะย้ายมาด ารง

ต าแหน่งที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง  จึงขอหารือที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนว

ทางการด าเนินการต่อไป 

นายสักการ  ณิยกูล  การประชุมประจ าเดือนแต่ละคร้ังสังเกตเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาล

เข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกคน    ซึ่งหากสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม

พร้อมกันทุกคนแล้วจะได้ร่วมหารือแนวทางการด าเนินการตามโครงการ

ร่วมกัน  หากรอหารือกันในการประชุมสภาเทศบาลก็จะนานเกินไปกว่าจะมี

การประชุม   และไมส่ามารถหารือตอบข้อซักถามได้ 

  ส าหรับการท างานให้ถือความถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นหลัก  

เพราะหากผิดพลาดคนที่ด าเนินการก็จะต้องรับผิดชอบ 

  ในเร่ืองการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์บริเวณการประปาบ้านไร่ คงจะต้อง

หารือกันอีกคร้ังหน่ึง  เพราะการประปาได้ด าเนินการมาก่อนนานแล้ว  

เทศบาลคงต้องหาทางออกส าหรับเร่ืองนี้อีกคร้ังหน่ึง  ส าหรับการติดต้ังคง

ต้องท าหนังสือรายงานให้ทราบ 

สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  กระทรวงพลังงาน  ต้องการหนังสืออนุญาตจากเทศบาลว่าได้อนุญาต

ให้การประปาท าการติดต้ังแผงวงจรโซล่าเซลล์เพียงเท่าน้ันเน่ืองในเทศบาล

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน     ในส่วนอื่นคณะกรรมการประปาจะ

ด าเนนิการเอง 

นายธีรภทัร หลอดเข็ม  ส าหรับการออกหนังสืออนุญาตน้ัน มีผลผูกพันกับเทศบาล  กองช่าง

จะได้ด าเนินการสอบถามกับบริษัทที่ด าเนินการเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไป  

ส าหรับการอนุมัติให้การประปาด าเนินการแล้วทรัพย์สินที่ได้มาก็ต้องเป็นของ

เทศบาลและเทศบาลต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  เพราะจะเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลรักษาตอ่ไป 
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นายสักการ  ณิยกูล  เดิมที่เทศบาลได้รับค าร้องจาก นายสุกิจ เรืองเดช  ขอให้เทศบาลได้

อนุญาตให้ด าเนนิการติดต้ังแผงวงจรโซล่าเซลล์  โดยหารือกับงานพัสดุ  และ

ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ.2535  การยืม  ซึ่งจะต้อง

น าเสนอสภาเทศบาลเพ่ืออนุมั ติ  แต่ปัจจุบันใช้ระเบียบ พัสดุฯ ตัวใหม่           

ในหมวดการยืมไมไ่ด้ก าหนดไว้  จึงต้องหารือกันอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 กองคลัง 

 5.5 สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2561  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง   เครอืยศ  เน่ืองจาก วาระข้างต้นได้หารือกันเร่ืองงานกอ่สร้าง  ขอให้งานพัสดุ ได้

ช้ีแจงเร่ืองโครงการก่อสร้างให้ที่ประชุมทราบ 

นางสริิรัตน์ แสงสิงห์  การจ้างออกแบบของโครงการก่อสร้างงบประมาณ  ปี 2560 – 

2561  รวม  14  โครงการ  ขณะนี้ คณะกรรมการจัดหาผู้รับจ้างได้จัดส่ง

เอกสารผู้รับจ้างให้งานพัสดุเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารให้

กรมบัญชีกลางประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบในเวปไซต์ของกรมบัญชีกลาง  

เพ่ือที่จะไดเ้รียกผู้รับจ้างออกแบบทั้ง  14  โครงการ มาท าสัญญากับเทศบาล  

ระยะเวลาด าเนนิการ  60  วัน  คาดว่าประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  

2562  โครงการก่อสร้างน่าจะเร่ิมออกได้   ส าหรับระยะเวลา  60 วัน  น้ัน

รวมทั้ง  14  โครงการ  ซึ่งงานก่อสร้างอาจแล้วเสร็จก่อนหน้า 60 วันได้ 

นางพวงทอง เครอืยศ  รายรับประมาณการไว้   56,672.500.-บาท   รายรับเดือนตุลาคม  

2561   งบประมาณ 10,282,183.03  บาท   

  รายจ่ายประมาณการไว้   56,670,550.-บาท  รายจ่ายเดือน

ตุลาคม  2561    4,112,536.27  บาท  มีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง   

6,169,646.76  บาท 

  ข้อ 2 รายละเอียดเงินรับฝากต่าง ๆ  จ านวน  11  รายการ  

งบประมาณ   1,098,476.84  บาท 

  ข้อ 5  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2560  ยังไม่ได้

เบิกจา่ย  จ านวน  3 รายการ  งบประมาณ  2,128,000.-บาท 

- จัดซือ้รถพยาบาลฉุกเฉิน   1,000,000.-บาท 

- จัดซือ้รถน่ังส่วนกลาง   784,000.-บาท 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยเยือ้งไปรษณีย์  344,000.-บาท  
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ข้อ 6  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561     

ตามเอกสารหน้า  3  ซึ่งจะแยกออกเป็น-แต่ละกองงาน  รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น  4,652,100.-บาท  อยู่ระหว่างการทยอยเบิกจ่ายตามเอกสารที่แจก

ให้ทุกท่านแล้ว   

ช่วงน้ีรายรับที่เข้ามาประจ า  ได้แก่   อากรฆ่าสัตว์   ซึ่งมีประกอบการ

เพียง  10  ราย  การฆ่าสัตว์ต่อวันประมาณ  12–13 ตัว และค่าขยะมูลฝอย  

ต่อเดือนมีรายได้ประมาณห้าหมื่นกว่าบาท  แต่เดือนนี้มีรายได้ประมาณสาม

หมื่นกว่าบาทเท่าน้ัน  และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

และสะสมอาหาร  จะเร่ิมเก็บประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  นอกน้ัน

เป็นภาษีจัดสรร  ได้แก่  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ สรรพสามิต  ส าหรับ

เงินอุดหนุนทั่วไป   ปัจจุบันเข้ามาประมาณแปดล้านกว่าบาท 

ฝากประชาสัมพันธ์  งานพัฒนารายได้จะออกส ารวจข้อมูลเดือน

พฤศจิกายน  โดยเน้นส ารวจภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย  จึงขอฝากให้สมาชิก

สภาเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  และหากมีการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ด าเนินการก่อนส้ินเดอืนธันวาคม 2561  ต่อไป 

นายสักการ ณิยกูล   ขอสอบถามข้อ 2 รายละเอียดเงินรับฝาก  (7) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

กรณีละเมิดฯ  433,125.-บาท    

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ ค่าเสียหายดังกล่าว เมื่อคร้ังเทศบาลยังเป็นสุขาภิบาลต าบลยุหว่า 

ชดใช้ค่าเสียหาย  คดีอยู่ในช้ันศาลปกครองสูงสุด  จึงน าเงินเข้าระบบไม่ได ้ 

ต้องรอให้คดสีิ้นสุดก่อนจงึจะน าเงินเข้าระบบได้ 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 ส านักปลัดเทศบาล 

 5.6 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  ค่าไฟฟ้า 

 ค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2561    จ านวน   14,541.13  หน่วย   

เป็นเงิน   69,422.33 บาท 

 ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม  2561    จ านวน  14,997.79  หน่วย   

เป็นเงิน    70,359.39  บาท 

     ใช้มากกว่าเดอืนที่ผ่านมา 456.66  หน่วย  เป็นเงิน  937.06  บาท 

 ต้ังงบประมาณไว้   600,000.-บาท  ใช้ไป 70,359.39  บาท 

คงเหลอื   529,640.61 บาท 
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     ค่าเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 

 ต้ังงบประมาณไว้   450,000.-บาท ยังไมไ่ด้มีการเบิกจ่าย ค่าน้ ามัน

เดอืนตุลาคม 2561 ใช้ไป 1,049.21 หน่วย เป็นเงิน   33,409.60 บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 5.7 สรุปเรื่องร้องเรยีนประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ.2561 (งานนิติการ) 

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ  ปัญโญ ได้รับเร่ืองรอ้งเรียน  ประจ าเดอืนตุลาคม พ.ศ.2561    ดังนี้ 

1. การทิ้งขยะบริเวณชุมชนช่างกระดาษ  บริเวณบ้านนิตยา  ลุนเด  

งานนิติการ  ได้เข้าตรวจสอบ  และขอความรว่มมือกองช่างไปแผ้ว

ถางวัชพืช   

2. ได้รับเร่ืองร้องเรียน  จากนางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รอง

ประธานสภาเทศบาล   ขอแผ้วถางวัชพืชบริเวณใกล้ ๆ กับโรง

ผลติน้ าด่ืม โอเค  หน้าสวนคุณณรงค์  ได้จัดสง่เร่ืองให้งานป้องกัน   

3. เร่ืองน้ าล้นบริเวณล าเหมืองไส้ไก่  บริเวณที่ดิน  19  ไร่  ซึ่งอ้าง

ว่า น้ าล้นจากฝารางของเทศบาล  คุณนถนาถ  ศรีตามา          

คุณกาญจนา แท่นงาม   คุณทศมาศ  เครือใส  ได้จัดส่งเร่ืองให้

กองช่าง  และจัดส่งเรื่องไปยังชลประทาน ซึ่งได้มาตรวจสอบแล้ว

พบว่า  อ้างว่า  เกิดจากการที่เทศบาลเติมน้ าเข้าสระของเทศบาล

เยอะเกินไปท าให้น้ าท่วมไปที่สวนข้างเคียง   ได้จัดส่งเร่ืองไปยัง

กองช่าง  และกองช่างได้ประสานไปยังชลประทานอีกคร้ังหน่ึงซึ่ง

คาดว่าจะเป็นน้ าจากชลประทานมากกว่าสาเหตุไม่น่าจะเกิดจาก

การเติมน้ าของเทศบาล 

นายพงศกร  กันทะสี  ส าหรับค าร้องที่งานป้องกันได้รับจากศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์  โดย

งานป้องกันได้ตรวจสอบวัชพืชแล้ว  เป็นหญ้า  หากงานป้องกันจะน ายาฆ่า

หญา้ไปพ่นบรเิวณดังกล่าวได้หรอืไม่ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้ขอให้เขียนค าร้องให้ตัดวัชพืชบริเวณ

ดังกล่าว  หากเทศบาลจะแก้ไขโดยใช้ยาฆ่าหญ้าพ่นน้ันขอไปหารือกับชาวบ้าน

บรเิวณดังกล่าวก่อน 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  ส าหรับค าร้องเร่ืองน้ าท่วมล าเหมืองไส้ไก่ติดกับที่ดิน  19  ไร่ ของ

เทศบาล  ตอนแรกชลประทานมาดูและแจ้งว่าเป็นเพราะเทศบาลปล่อยน้ า

เข้าสระ  และไม่มีที ่ระบาย  กองช่างได้ประสานขอเชิญมาดูอีกครั้งหนึ่ง   

ล าเหมืองดังกล่าวไมม่ีการขุดลอกมานานแล้ว   ซึ่งไดท้ าการวัดในล าเหมือง     
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มีดินอยู่ประมาณ  30 – 50  เซนติเมตร   ประกอบกับพื้นที่ของทั้ง 3 ท่านที่

เขียนค าร้องเข้ามา  เป็นที่ลุ่ม  เมื่อปลอ่ยน้ าเข้าที่ดนิ  ท าให้น้ าล้นจากล าเหมือง

เข้าที่ดิน  ซึ่งชลประทานจะตอบค าร้องมาใหม่  โดยจะแจ้งว่าตื้นเขินและมีดิน

อยู่ในล าเหมืองมาก  ก็จะหางบประมาณมาขุดลอก และตักดินขึ้นเสริมคันล า

เหมือง   

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ  ปัญโญ ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน  เร่ือง  ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ว่าด้วยการย่ืนบัญชี  การตรวจสอบ

ทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  158  และการ

ด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการย่ืนบัญชี  พ.ศ.2561  จ านวน  7  ฉบับ  มีผล

บังคับใช้ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน 2561  ซึ่งในระเบียบก าหนดให้มีการย่ืน

บัญชีทรัพย์สินตามต าแหน่งที่ระบุในระเบียบ  และต้องย่ืนแสดงบัญชีทรัพย์สิน

ภายในสามสิบวันนับแต่วันบังคับใช้  คือต้ังแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม  2561   

ที่ประชุม   รับทราบ   

นายสักการ  ณิยกูล  ท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ ต่อที่ประชุมอีกหรอืไม ่ขอเรียนเชิญ 

นายวุฒกิร วิกรมโยธิน  สภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล    

สมัยที่ 4  คร้ังที่  1   ในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน  2561   และในวันที่  

12 – 16  พฤศจิกายน  2561  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ต าบลสันป่าตอง  ไปราชการจังหวัดพะเยา  กองงานใดจะน าเสนอญัตติขอให้

รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  9  พฤศจิกายน  2561  และจัดส่ง

เอกสารได้ที่งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาลต่อไป 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  อ าเภอได้จัดส่งส าเนาหนังสือพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่   ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจจะจัดซื้อผลผลิตกระเทียมจากเกษตรให้แจ้งความ

ต้องการไดท้ี่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

  การจัดท าปฏิทินของเทศบาล  ซึ่งมีหลายท่าน ๆ ได้แจ้งว่าเห็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไดอ้อกแบบปฏิทิน  มีการบอกรายละเอียดวันด ี

วันเสยีประจ าเดอืน  ซึ่งท าให้เป็นประโยชน์  ในวันนี้จึงมีแบบมาให้ที่ประชุมได้

พิจารณาว่าจะใช้แบบใหม่หรือแบบเดมิที่เคยท ามา 

ที่ประชุม  พิจารณาเห็นว่าควรใช้แบบใหม่ที่มีรายละเอียดวันด ีวันเสยีประจ าปี  

นายวุฒกิร วิกรมโยธิน  ขอหารือเร่ืองรูปแบบการจัดท าปฏิทิน  ทุกปีที่ผ่านมา  ได้มอบให้

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไดอ้อกแบบมาโดยตลอด  ในปีนี้จึงขอเสนอว่าควรให้

ร้านท าการออกแบบเพ่ือความสวยงาม 
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นายสักการ  ณิยกูล  ควรให้ทางร้านออกแบบเพ่ือความสวยงาม  และให้จัดส่งมาให้

เทศบาลพิจารณาก่อนสั่งพิมพ์ 

ที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ได้เขียนค าร้องมายังเทศบาลเพ่ือตัดหญ้าสาย ธกส. ถึงแยกบ้านไร่  และ

มุมจุดเสี่ยงที่อันตราย  ขณะนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  และบริเวณที่

ชลประทานมาปรับดินเป็นจุดเสี่ยงเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทาง  

ขอขอบคุณกองช่างที่ไดด้ าเนินการตัดกิ่งไม้ที่โค่นล้มซึ่งชลประทานมาตัดแล้ว  ยัง

เหลือโคนต้นไม้ที่ยังไม่ได้ด าเนินการขอประสานชลประทานให้ด้วยว่าให้น าไปทิ้ง

ไกลจากบริเวณบ้านประชาชน  ซึ่งบริเวณสถานที่หน้างานได้ด าเนินการเรียบร้อย

แล้ว  ขอให้เทศบาลด าเนินการน าไม้หรือแผงกั้นมากั้นบริเวณจุดเสี่ยงข้าง ธกส.

ดว้ยเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้เสน้ทาง  เกรงว่าจะเกิดอุบัตเิหตุได้ 

  ในปี พ.ศ.2561 ยังไม่มีการล้างถนนในพื้นที่แต่อย่างใด  สังเกตเห็น

ถนนในพ้ืนที่เป็นฝุน่ละออง  ขอฝากงานป้องกันเพ่ือพิจารณาด าเนินการดว้ย 

สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  ต้นปอเทืองที่ปลูกบริเวณริมคลองชลประทานบริเวณสะพานข้าม

คลองหลังธนาคารกรุงไทยสูง  บดบังทัศนียภาพบนถนนอาจเกิดอันตรายต่อ

ผู้ใช้เสน้ทางได้ 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  ส าหรับต้นปอเทืองบรเิวณดังกล่าว  ในวันจันทร์กองช่างจะด าเนินการ

ตัดและรือ้  เพ่ือปลูกใหม่เพ่ือให้ดอกไม้บานในช่วงเดอืนธันวาคม  2561  

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายสักการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.30  น. 

 (ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกประชุม 

                           (   นางสาวอรทัย   โฮตา   ) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

(ลงช่ือ)........... .................................ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                         (   นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาราชการแทน 

      หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
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